

THÔNG BÁO

Kết luận giao ban công tác tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2024

Ngày 29 tháng 7 năm 2024, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở; trưởng, phó các phòng chuyên môn trực thuộc. Sau khi xem xét, thảo luận và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2024, đồng chí Nguyễn Đình Đại - Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7/2024

Trong tháng 7 Sở Công Thương đã tập trung chỉ đạo phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục phối hợp rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực ngành để xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường nội địa, phát triển thương mại điện tử; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại – xuất nhập khẩu, phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát cải cách hành chính, thực hiện các hoạt động thăm, làm việc với doanh nghiệp để công tác nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp;... tập trung rà soát, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đã đề ra, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Các phòng, đơn vị đã bám sát chương trình công tác trọng tâm và có nhiều nỗ lực, cố gắng tham mưu cho Lãnh đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn có phòng triển khai một số nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ, do vậy các phòng cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ UBND tỉnh giao và các chương trình, kế hoạch của Sở để tham mưu có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2024

Để đảm bảo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực cũng như chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu các phòng tập trung thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm đã đề ra, đồng thời chủ động thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau:

1. Đối với lĩnh vực công nghiệp

Phòng Quản lý công nghiệp: Tiếp tục theo dõi, chủ động nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn; tích cực trong công tác tham mưu quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực phẩm, sản xuất rượu, thuốc lá...

Hoàn thành sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình UBND tỉnh.

Hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định theo quy định thành lập Cụm công nghiệp số 1 Kháng Chiến huyện Tràng Định.

Tổ chức lồng ghép nội dung tham gia Hội chợ và học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững tại tỉnh Thanh Hoá.

2. Đối với lĩnh vực năng lượng

Phòng Quản lý năng lượng: Tiếp tục kiểm tra, giám sát tuân thủ trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Tham mưu trình văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia; tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường kiểm tra hướng dẫn sử dụng điện an toàn;

Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện rà soát hồ sơ các dự án nguồn điện làm cơ sở cập nhật, điều chỉnh vào các quy hoạch khác như: xây dựng, đô thị, nông thôn, sử dụng đất, 3 loại rừng, khu kinh tế cửa khẩu, an ninh, quốc phòng,... và phương án đấu nối nguồn điện vào hệ thống điện quốc gia;

Tiếp tục rà soát thực hiện hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại huyện Văn Lãng; xây dựng nội dung, tổ chức họp thống nhất phương án hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới huyện Văn Lãng giữa các cơ quan, đơn vị được phân công hỗ trợ;

Thực hiện thẩm định nội dung và dự toán Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024.

3. Đối với lĩnh vực Thương mại

Phòng Quản lý thương mại: Tiếp tục phối hợp nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu và các cơ chế, chính sách của phía Trung quốc trong điều hành, quản lý thương mại biên giới; tổng hợp, theo dõi tình hình XNK thông tin, khuyến cáo kịp thời tới các sở ngành, đơn vị liên quan để chủ động trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh; thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch hoạt động của BCĐLNKT tỉnh 2024;

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung về thương mại điện tử. Xây dựng nội dung, Chương trình (hội nghị hoặc hội thảo) nâng cao kỹ năng, ứng dụng và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới. Tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về hội nhập kinh tế quốc tế 2024;

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung hỗ trợ Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Tiếp tục thực hiện các nội dung về hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí 7;

Tiếp tục tham mưu hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó tập trung hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn.

4. Các công tác trọng tâm khác

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024; tiếp tục tham mưu theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện các nhiệm vụ, tiến độ giải ngân các nguồn vốn thực hiện trong năm 2024. Phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu các giải pháp tăng trưởng sản xuất công nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế các tháng cuối năm 2024.

Văn phòng: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tại các kế hoạch: cải cách hành chính; rà soát kiểm soát TTHC; kiểm tra, rà soát VBQPPL..., Phối hợp với phòng Quản lý thương mại tham mưu hoàn thiện nội dung trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý. Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế về quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh lý tài liệu, sắp xếp quản lý kho tài liệu đạt hiệu quả.

Thanh tra Sở: Tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu các phòng thuộc Sở nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Trang thông tin của Sở;
- Lưu: VT, VP.

**TL. GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Hà Thị Loan